

เรื่อง แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุน ใน Ha Tien Energy Corporation (HATIECO)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นใน Ha Tien Energy Corporation (“HATIECO”) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ Idemitsu Kosan Co., Ltd (“IKC”) ซึ่งมีใช้บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (อ้างถึง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติในหลักการเพื่อการขายหุ้นของ HATIECO จำนวนร้อยละ 90 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการภายใต้กรอบการทำงานที่ได้อนุมัติ) ทั้งนี้ HATIECO จะสิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

รายละเอียดของรายการดังกล่าวมีดังนี้

วันที่ทำรายการ:	14 ตุลาคม 2564
สินทรัพย์ที่จำหน่าย:	หุ้นจำนวนร้อยละ 90 ของ Ha Tien Energy Corporation
สถานที่:	เขต Binh Dinh ประเทศเวียดนาม
ราคาขาย:	11,660,801 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 390 ล้านบาท)
เงื่อนไขการชำระเงิน:	100% ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564
วัตถุประสงค์ของการทำรายการ:	เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการเพิ่มเติมในอนาคต โดยมี IKC เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว
ผลกระทบต่อบริษัท	ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท เงินที่ได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัท

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ด้วยเหตุนี้รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่จะต้องเปิดเผย ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวถือเป็นการจำหน่ายการลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งทำให้บริษัทสิ้นสุดสภาพในการเป็นบริษัทย่อย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศ

อย่างไรก็ดี การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

นายฮิโรโนบุ อิริยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หน่วยงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2260-8505 ต่อ 1501, 1503
โทรสาร 0-2260-8525-6